



ระบบติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาในรายวิชา

ตามที่มหาวิทยาลัยมีกำหนดการเปิดภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นั้น ในการนี้ เพื่อให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาสามารถติดต่อกับผู้สอนได้ จึงขอความร่วมมือผู้สอนแจ้งช่องทางติดต่อ นัดหมายผู้เรียนได้ที่ระบบ “ติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาในรายวิชา” ผ่านทางเว็บไซต์ <http://apro.nrru.ac.th> เมนู “ระบบบริการการศึกษา” และหมวด “ระบบบริการสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่”

กำหนดการยื่นคำร้องขอเทียบและเปลี่ยนรหัสวิชา

นักศึกษาภาคปกติ ที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอเทียบและเปลี่ยนรหัสวิชา (คร.16) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 18 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2565 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 31 ชั้น 2 ทั้งนี้ หากเกินระยะเวลายื่นคำร้องตามปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยจะรับคำร้องเฉพาะนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น

กำหนดการติดตามคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ

นักศึกษาภาคปกติ ที่ยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ (คร.7) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ในระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2565 ให้ติดตามคำร้องทางเว็บไซต์ <http://reg.nrru.ac.th> ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2565

กำหนดการติดตามคำร้อง

ขอโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน

นักศึกษาภาคปกติ ที่ยื่นคำร้องขอโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียน (คร.20-22) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ในระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2565 ให้ติดตามคำร้องทางเว็บไซต์ <http://reg.nrru.ac.th> ได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 28 ตุลาคม 2565

นักศึกษาภาค กศ.ปช. ที่ยื่นคำร้องขอโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียน (คร.20-22) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 2 - 10 กรกฎาคม 2565 ให้ติดตามคำร้องทางเว็บไซต์ <http://reg.nrru.ac.th> ได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 สิงหาคม 2565

กำหนดการลงทะเบียนเรียน

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งให้นักศึกษาภาคปกติที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565 บันทึกข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียนและเลือกรายวิชาเลือกเสรีทางระบบบริการการศึกษาในช่วงการลงทะเบียนล่าช้า การเพิ่ม - ถอนรายวิชาทางระบบบริการการศึกษาในระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2565

กำหนดการปิดรายวิชาเลือกเสรี (ภาคปกติ)

นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรีในภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ให้ตรวจสอบข้อมูลการปิดรายวิชาได้ทางเว็บไซต์ <http://reg.nrru.ac.th> ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 และให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ปิดเปลี่ยนรายวิชาลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษาภายในวันที่ 27 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2565

กำหนดการยื่นและติดตามคำร้องขอเรียนร่วมนักศึกษาภาคปกติ

นักศึกษาภาคปกติที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดหรือชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียนรายวิชาบังคับให้เรียนก่อนให้ยื่นคำร้องออนไลน์ขอเรียนร่วม (คร.12) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 และพิมพ์เอกสารคำร้องส่งในระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2565 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 31 ชั้น 2 และให้ติดตามคำร้องในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ หากไม่ติดตามคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชา

กำหนดการยื่นและติดตามคำร้อง

ขอเรียนข้ามภาคนักศึกษาภาค กศ.ปช.

นักศึกษาภาค กศ.ปช. ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดหรือชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาหรือนักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียนรายวิชาบังคับให้เรียนก่อน ให้ยื่นคำร้องออนไลน์ขอเรียนข้ามภาคและพิมพ์เอกสารคำร้องภาคการศึกษาที่ 1/2565 ส่งในระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2565 และติดตามคำร้องในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ หากไม่ติดตามคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชา



กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาค กศ.ปช.

ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนประกาศมหาวิทยาลัยที่ 622/2565 เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน ภาค กศ.ปช. (เสาร์ – อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ให้นักศึกษาทราบกำหนดการวันที่ 2 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565 เป็นวันชำระค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายงวดเดียวโดยไม่เสียค่าปรับ หากพ้นกำหนดต้องเสียค่าปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และวันที่ 7 สิงหาคม 2565 เป็นวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน ในกรณีนี้ ขอให้แจ้งนักศึกษาที่ประสบปัญหาการชำระค่าลงทะเบียนติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อนกำหนดการวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคปกติ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัย ที่ 750/2565 เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครูประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ให้นักศึกษาทราบกำหนดการวันที่ 12 พฤษภาคม - 3 กรกฎาคม 2565 เป็นวันชำระค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายงวดเดียวหรือแบบแบ่งชำระงวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับและในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 9 กันยายน 2565 เป็นแบบแบ่งชำระงวดที่ 2 ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดต้องเสียค่าปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคปกติ

ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยที่ 997/2565 เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ให้ทราบกำหนดการวันที่ 18 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565 เป็นวันชำระค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายงวดเดียวหรือแบบแบ่งชำระงวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดต้องเสียค่าปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

กำหนดการประเมินผู้สอนออนไลน์

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนภาคปกติและภาค กศ.ปช. ทุกชั้นปี ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินผู้สอนออนไลน์ในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์ <http://tabien.nrru.ac.th/assess/index.php> โดยให้นักศึกษาประเมินผู้สอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564, 2/2564 และ 3/2564

ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป



ตามที่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) กำหนดโครงสร้างให้เรียนรายวิชาในหมวดวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย

วิชาบังคับจำนวน 25 หน่วยกิตและวิชาเลือก จำนวน 5 หน่วยกิต ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกได้จาก 22 รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นไปตามโครงสร้างที่กำหนด จึงขอให้นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 - 4 (ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป ได้ทางเว็บไซต์ <http://apro.nrru.ac.th> ในเมนู “คำร้อง/แบบฟอร์ม/คู่มือ” และ “คู่มือปฏิบัติ” หัวข้อ “คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)”

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ตรวจสอบข้อมูลการปิดรายวิชาเลือกวิชาหมวดศึกษาทั่วไปทางเว็บไซต์ <http://reg.nrru.ac.th> ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 และให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดเปลี่ยนรายวิชาลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษา ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2565

การใช้ระบบบริการการศึกษาและวิธีการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่



สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดทำวิดีโอทัศน์ เพื่อแนะนำการใช้ระบบบริการการศึกษาและวิธีการลงทะเบียนให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 จึงขอประชาสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งนักศึกษารับชมวิดีโอทัศน์การใช้งานระบบบริการการศึกษาได้ทางเว็บไซต์ <http://apro.nrru.ac.th> ในหัวข้อ “คำร้อง/แบบฟอร์ม/คู่มือ” และ “ลงทะเบียน” ในหัวข้อ “แนะนำการใช้ระบบบริการการศึกษาและวิธีการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่”



การเสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา

ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาแก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละระดับ ดังนี้

- ระดับปริญญาตรี จำนวน 234 ราย
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 161 ราย
- ระดับปริญญาโท จำนวน 5 ราย
- ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ราย

ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโปรดแจ้งนักศึกษาให้ติดตามและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาได้ทางเว็บไซต์ <http://reg.nrru.ac.th> ที่หัวข้อ “รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา” ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ติดตามการรับเอกสารทางการศึกษาทางเว็บไซต์ <http://apro.nrru.ac.th> ที่หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” และ Facebook Fanpage : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏนครราชสีมา

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์และประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ทางเว็บไซต์ <http://tabien.nrru.ac.th/nrrureg> ทั้งนี้ นักศึกษามีกำหนดการยื่นคำร้อง ดังต่อไปนี้

- นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาตกค้าง ภาคการศึกษาที่ 2/2564, 3/2564 ให้ยื่นคำร้องผ่านระบบระหว่างวันที่ 1-14 สิงหาคม 2565
- นักศึกษา ภาค กศ.ปช. และนักศึกษาตกค้างที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2564 ให้ยื่นคำร้องผ่านระบบระหว่างวันที่ 1-14 สิงหาคม 2565

กรณีคำร้องของนักศึกษาปรากฏสถานะ “ยกเลิกคำร้อง” เนื่องจากไม่สำเร็จการศึกษาในรอบอนุมัติที่ผ่านมาให้แจ้งนักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบอีกครั้ง และติดตามกำหนดการประกาศรายชื่อผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาได้ทาง Facebook Fanpage : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏนครราชสีมา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนาภรณ์ชัยประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบุคลากรจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 31 ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสองสถาบันเกี่ยวกับการจัดรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป การปรับปรุงหลักสูตร การเสนอเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Less paper) การพัฒนาระบบซ่อมรับปริญญา การดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา ในการนี้ บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ



เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน รวมถึงระบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการนี้ มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 450 คน และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะ หลักสูตรให้การสนับสนุนเอกสารแผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจและรับทราบถึงรายละเอียดของหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย